

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาได้นำเสนอ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. สมมติฐานการศึกษา
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
5. สถิติที่ใช้ในการศึกษา
6. สรุปผลการศึกษา
7. อภิปรายผลการศึกษา
8. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำแนกหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

สมมติฐานการศึกษา

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มีหมู่บ้าน ที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน น่าจะมีความเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนราษฎรในเขตตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 890 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทั้ง 5 หมู่บ้าน จำนวน 276 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบ่งออกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หมู่บ้านที่อยู่อาศัย

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รวม 9 ด้าน 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางกรมมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร โดยแบ่งระดับของปัญหาเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท กำหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 32 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 9 ด้าน

สถิติที่ใช้ในการศึกษา

ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมด 276 ชุด โดยนำมาจัดหมวดหมู่และบันทึกคะแนนแต่ละข้อในแบบรหัส นำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งพินิจน์สมมติฐานดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป บรรยายคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าป่อ อำเภอท่าป่อ จังหวัดหนองคาย สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา ข้อ 1 เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าป่อ อำเภอท่าป่อ จังหวัดหนองคาย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการดำเนินงาน จำแนกกลุ่มตัวอย่าง หมู่บ้านที่อยู่อาศัย ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One – way ANOVA) หากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ศึกษาจะทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา ข้อที่ 3 ประมวลข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าป่อ อำเภอท่าป่อ จังหวัดหนองคาย โดยใช้การวิเคราะห์สรุปประเด็นเนื้อหาแล้วแจกแจงความถี่ และใช้การพรรณนาความ

สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าป่อ อำเภอท่าป่อ จังหวัดหนองคาย ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าป่อ อำเภอท่าป่อ จังหวัดหนองคาย

จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าป่อ อำเภอท่าป่อ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และอยู่ในระดับปานกลาง 7 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทางและทางบก ด้านรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ด้านป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

จากการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประชาชนมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เรียงลำดับความถี่จากมากไปน้อย 5 อันดับแรก คือ อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบจัดการขยะที่ดี บริเวรถนน และที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดทำโครงการป่าชุมชน ปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา สะดวกและปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้พร้อมใช้อยู่เสมอ อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีภาชนะรองรับขยะทุกครัวเรือน และอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น บุญบั้งไฟ ลอยกระทง กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นประจำทุกปี

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นไปได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 อย่างเต็มที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ถังดับเพลิงอย่างพอเพียง มีการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากปัญหาธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยเป็นประจำ รวมถึงมีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจำ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปประเพณี เช่น ร่วมกับหน่วยงานอำเภอในการจัดงานบุญตักบาตรวันออกพรรษา ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น คนตรีพื้นบ้าน พิณแคน และอนุรักษ์จารีตประเพณี เช่น ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ เป็นประจำ

แต่ด้วยการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น งบประมาณและบุคลากรในการปฏิบัติงานรัฐบาลยังจัดสรรให้ยังไม่พอ จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นใหม่ งบประมาณที่ทางภาครัฐสนับสนุนมาก็มีจำกัด การที่จะจัดเก็บภาษีก็ได้ในปริมาณน้อย ซึ่งแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ทำให้การดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละปียังพัฒนาไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะการจัดระบบขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ การขุดลอกทำความสะอาดแหล่งน้ำ การจัดกิจกรรมในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รักษาป่าชุมชน การปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มาสะดวกและปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงษ์ มุขศรี (2540 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสกลนคร พบว่า ได้เริ่มจัดตั้งและดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และได้จำแนกงานออกเป็น 6 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพ ศรีเมือง (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล : ศึกษากรณีตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเสนอปัญหาประชาชนจะมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อำพล ถมปลิว (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องความสามารถของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารงานพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า กรรมการ บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีระดับความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนทั้ง 3 งาน แยกเป็นรายได้ออยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล แก้วมนตรี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสูตร จงชูวิชัย (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพร แสงห่ม (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าระดับประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา พราวศรี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน ปรากฏว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาที่พบอาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ ได้ดำเนินการตามโครงการจากการประชาคม ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนโดยรวมทั้ง 5 หมู่บ้าน

2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพราะมีเพียง 5 หมู่บ้าน ดังนั้น การดำเนินงานทุกด้านจึงสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ โดยทั่วกันทำให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีความเข้าใจการดำเนินงาน

3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ มีสมาชิกที่เป็นตัวแทนของประชาชนจากทุกหมู่บ้าน ซึ่งสามารถติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน ได้อย่างทั่วถึงและสามารถแจ้งให้ประชาชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ

4. ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เป็นการเน้นการให้บริการสาธารณะในภาพรวม โดยไม่แยกการดำเนินงาน เพื่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พบว่า ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณววุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสูตร จงชูวณิชย์ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรีอ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เคนดวง สุนทรคี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของ เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการบำรุงศิลปประเพณี ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 7 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รองลงมาคือ ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่

สาธารณสุขรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ด้านการรักษาและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงและความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคามพบว่า คณะกรรมการการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ แตกต่างกันต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

ในการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเสนอแนะบางประการ อันอาจเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดของท้องถนน รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอย

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า รักษาป่าไม้ชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกป่า หรือจัดทำโครงการป่าชุมชน

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรบำรุงดูแล รักษาถนนเพื่อใช้สัญจรไป-มา และปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรเป็นประจำทุกปี

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

1.5 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการจัดกิจกรรมในงานประเพณีท้องถิ่นเป็นประจำ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการปลูกฝังค่านิยม และเผยแผ่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เยาวชน

1.6 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรเพิ่มงบประมาณในการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างรายได้ให้สตรีมีงานทำ ที่เป็นกลุ่มถาวร และควรจัดทำโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมให้สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

2.2 ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

2.3 ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY